







# Vườn treo nơi công sở

—BAI NAM KHƯƠNG ANH TRUNG NAM

Ở thời kỳ mà mỗi tác đất trong văn phòng đều được tận dụng tối đa thì việc một văn phòng dành khá nhiều diện tích cho cây xanh chứng tỏ mức độ quan tâm đến nhu cầu của nhân viên đã được cả chủ đầu tư và nhà thiết kế chú trọng yếu tố thiên nhiên đến mức nào. Ở văn phòng Navigos Group, cùng với việc thể hiện sự quan tâm ấy thì yếu tố thiên nhiên còn có vai trò chủ đạo trong thiết kế. Nó hiện diện trong mọi không gian và cùng với các yếu tố kiến trúc và nội thất, tạo nên một không gian văn phòng theo xu hướng đương đại, vừa đơn giản, vừa hiệu quả và đầy cảm xúc thiên nhiên.

Tòa nhà số 111 Lý Chính Thắng có chín tầng lầu thì tầng trệt và các tầng 6, 7, 8 được Navigos Group thuê làm văn phòng đại diện. Toàn bộ tầng trệt được sử dụng làm khu lễ tân của tòa nhà và cảng tin của văn phòng. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào khu vực này là mảng tường bê tông cao 8x20(m) chạy dọc khu tầng trệt với những đường nét trạm trổ đơn giản mà mạnh mẽ. Hai mảng tường này làm phòng nền cho toàn bộ khu vực lễ tân và cảng tin. Ở mảng tường còn lại là mảng kính màu cam cho khu sảnh đón lên thang máy và quầy bar của cảng tin. Sự tương phản của các mảng bê tông xám sần sùi và chất liệu kính cứng như màu cam tạo được ấn tượng lớn đối với khách ghé thăm. Những chậu cây xanh có tác dụng như một sự phân chia ước lệ hai khu vực cảng tin và tiếp tân, đồng thời tạo sự cân bằng với những ấn tượng mạnh của thiết kế tổng thể. Các tầng 6, 7 và 8 là khu vực dành cho việc tuyển dụng nhân sự và nơi làm việc của nhân viên văn phòng. Cũng ở các khu vực này, sự hiện diện của thiên nhiên mới thực sự rõ nét. Ở tầng 6 và tầng 7 có hai khu vườn chạy dọc theo hai bức tường của tòa nhà khiến nó như được bao quanh bởi vườn xanh. Các không gian chức năng đều tiếp cận với những khu vườn này. Lầu 6 tập trung toàn bộ 13 phòng họp với quy mô lớn nhỏ khác nhau, mỗi phòng có một lối bài trí riêng nhưng thiên nhiên vẫn là yếu tố chủ đạo. Điều này vừa tạo cảm giác thân thiện, gần gũi, hạn chế những căng thẳng trong những cuộc trò chuyện đàm phán, đồng thời tạo nguồn năng lượng tuần hoàn trong toàn bộ khu văn phòng. Lầu 7 và 8 là khu vực làm việc chính của nhân viên. Điều mới lạ ở đây là mảng trần được bung phá để hiện ra toàn bộ hệ thống điện lạnh. Bàn ghế văn phòng thiết kế đơn giản, không sử dụng các vách ngăn như thường thấy ở nhiều văn phòng hiện nay. Điều này vừa tạo cảm giác thông thoáng, vừa mang ý nghĩa có vũ cho một môi trường văn phòng thân thiện, gần gũi và mang tính cộng đồng. Hệ thống tủ kệ hồ sơ và thiết bị văn phòng sát với bức tường, với những mảng xanh thiên nhiên, xen kẽ với những băng ghế dài... cũng giúp khoảng cách giữa con người và thiên nhiên thêm gần gũi. Giữa làm việc và thư giãn ở đây dường như không có sự phân chia, mà hài hòa làm một.

Như vậy, từ việc quan tâm đến nhu cầu về thiên nhiên của con người đô thị, việc vận dụng thiên nhiên như một điểm nhấn trong thiết kế đã được cụ thể hóa tại văn phòng.







THIẾT KẾ: KTS JOSHUA LEVINE & KTS MINH TRAN - CÔNG TY REAL-ARCHITECTURE  
ĐỊA CHỈ: 57D TỰ XƯƠNG, QUẬN 3 PHONE: 9321470 MOBILE: 0908463004

